

Số: /BC-UBND

Lạng Sơn, ngày tháng 02 năm 2024

BÁO CÁO

Tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2023

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện Công văn số 442/BKHĐT-ĐKKD ngày 16/01/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2023; UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo như sau:

I. TÌNH HÌNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SAU ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP

1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp

Tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2023, tỉnh Lạng Sơn có 762 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 7.171 tỷ đồng, có 58 văn phòng đại diện, chi nhánh của doanh nghiệp đăng ký hoạt động. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 152% kế hoạch năm 2023, tăng 56%, về số vốn đăng ký tăng 34% với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới năm 2023 là 9,4 tỷ đồng, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, có 200 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022), nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong năm 2023 lên 962 doanh nghiệp, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân một tháng có 80 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Có 343 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; có 153 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, giảm 2%; có 151 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 17%. Bình quân một tháng có khoảng 53 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Tổng số doanh nghiệp lũy kế từ trước đến 31/12/2023: toàn tỉnh có 4.215 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 51.030 tỷ đồng, có 785 chi nhánh, văn phòng đại diện đăng ký hoạt động; (Trong tổng số 4.215 doanh nghiệp có: 2.929 doanh nghiệp đang hoạt động, chiếm 69,5%; 346 doanh nghiệp đang tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, chiếm 8,2 %; 231 doanh nghiệp đang chờ giải thể, chiếm 5,5%; 506 doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đăng ký, chiếm 12%, 203 doanh nghiệp bị thu hồi GCNĐKDN theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền). Các doanh nghiệp đăng ký hoạt động đa dạng ngành nghề, phân theo lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh chính: lĩnh vực thương mại - dịch vụ chiếm 65%; công nghiệp - xây dựng 17%; nông - lâm nghiệp 11%; các lĩnh vực khác 7%. Số lao động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo số đăng ký doanh nghiệp) khoảng 46.550 người. Thu nhập bình quân của người lao động tại các doanh

nghiệp trên địa bàn tỉnh là 5 - 7 triệu đồng/tháng. Số doanh nghiệp đang hoạt động, và kê khai nộp thuế là 3.213, Số thu nộp ngân sách nhà nước trong năm 2023 là 587.322 triệu đồng.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Tuy nhiên bên cạnh những đóng góp tích cực của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với phát triển kinh tế địa phương thì vẫn còn có doanh nghiệp vi phạm Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và pháp luật khác như: không hoạt động tại trụ sở đã đăng ký, góp vốn không đúng cam kết, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh không đúng thời hạn theo quy định, vi phạm pháp luật về lao động - tiền lương, môi trường, mua bán hóa đơn, trốn thuế,... gây tranh chấp nội bộ khó giải quyết, ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, thất thu cho ngân sách nhà nước.

2. Tình hình triển khai công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

UBND tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường thực hiện quản lý theo chuyên ngành, lĩnh vực phụ trách, thực hiện thanh tra kiểm tra, giám sát việc kinh doanh theo ngành nghề đã đăng ký, đặc biệt đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện... trên nguyên tắc phải bảo đảm quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Các hoạt động quản lý nhà nước không làm phát sinh thủ tục hành chính, không phát sinh các loại chi phí đối với doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động bình thường. Công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, không gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

Trong năm 2023, UBND tỉnh Lạng Sơn tiếp tục chỉ đạo quán triệt đầy đủ nội dung Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cấp, từng cơ quan quản lý nhà nước cụ thể theo Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 13/9/2015 và Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 04/6/2016 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập. Các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh quản lý doanh nghiệp, theo từng ngành, lĩnh vực cụ thể và phối hợp tích cực trong việc trao đổi, cung cấp thông tin.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh rà soát tránh chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, trong đó các sở, ban, ngành khi tiến hành thanh tra chuyên đề có liên quan đến doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương hoặc thanh tra, kiểm tra theo chỉ đạo của UBND tỉnh cần thống nhất để xử lý, hạn chế tối đa việc chồng chéo. Khi phê duyệt kế hoạch kiểm tra cần xem xét, xác định thời gian kiểm tra hợp lý, hạn chế việc tổ chức kiểm tra doanh nghiệp vào những tháng cuối năm, trừ trường hợp phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Với mục đích góp phần vào nền tảng của chính quyền điện tử, hoạt động ổn định, quản lý tập trung, thống nhất dữ liệu về doanh nghiệp trên tất cả các lĩnh

vực quản lý nhà nước, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 12/9/2023 về xây dựng và triển khai thí điểm Nền tảng quản lý doanh nghiệp tỉnh Lạng Sơn. Nền tảng sau khi được hoàn thành xây dựng sẽ nhằm hỗ trợ truy cập, tìm kiếm, thống kê một cách dễ dàng, tạo công cụ tin cậy, hiệu quả để lưu trữ và tra cứu các dữ liệu về hoạt động của doanh nghiệp, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh.

3. Công tác phối hợp giữa cơ quan ở địa phương với cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương trong việc xây dựng, ban hành cơ chế chính sách, pháp luật về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham gia đầy đủ vào Dự thảo các Luật, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của các Bộ, ngành liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khi được lấy ý kiến đảm bảo đúng thời gian, bám sát vào tình hình của tỉnh để đưa ra các ý kiến đóng góp vào dự thảo luật, nghị định cũng như kiến nghị, đề xuất.

Ngoài ra, tỉnh Lạng Sơn luôn tạo điều kiện để tăng cường vai trò của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các Hội, Chi hội có thể đóng góp xây dựng, phản biện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy định liên quan. Các sở, ngành khi xây dựng chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh thường xuyên phối hợp và tổ chức cho doanh nghiệp, doanh nhân có thể tham gia xây dựng, ý kiến cũng như truyền tải ý kiến, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp vào các Nghị quyết, chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh liên quan đến doanh nghiệp.

4. Về cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành niêm yết công khai các TTHC thuận tiện cho cá nhân, tổ chức khai thác, tiếp cận; đã thực hiện công khai 100% TTHC công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, kịp thời đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy định. Thực hiện hệ thống hóa, số hóa các số liệu, dữ liệu về các quy hoạch; môi trường đầu tư, hạ tầng kỹ thuật; quy định pháp luật, chính sách, cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp; thủ tục về đầu tư, môi trường, đất đai,... nhằm hỗ trợ nhà đầu tư tìm hiểu môi trường đầu tư, lập và triển khai dự án đầu tư. Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án trọng điểm, có thế mạnh của tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

5. Về công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và đối thoại, tiếp nhận các kiến nghị của người dân, doanh nghiệp

Công tác đối thoại, tiếp nhận các kiến nghị của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức có liên quan được UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện quyết liệt, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng

mắc cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp, phối hợp với các cơ quan tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền. Trong năm đã thực hiện trả lời 45 kiến nghị của doanh nghiệp, nội dung các kiến nghị chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai, mặt bằng kinh doanh; công tác quy hoạch; miễn, giảm tiền thuê đất; khó khăn trong việc hỗ trợ tiếp cận vốn tín dụng để phục vụ sản xuất kinh doanh.

Các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đã tổ chức các hội nghị gặp mặt, đối thoại với các doanh nghiệp để tiếp nhận những khó khăn, vướng mắc cũng như thảo luận, đưa ra phương án giải quyết những khó khăn và xử lý dứt điểm các kiến nghị của các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý. Trong năm 2023, UBND các huyện, thành phố tổ chức được 04 Hội nghị đối thoại, tham vấn với doanh nghiệp; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức 01 Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức 01 hội nghị gặp mặt doanh nghiệp kinh doanh du lịch - dịch vụ; Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức 04 hội nghị đối thoại giải đáp khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực tài nguyên môi trường; Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đông Đăng – Lạng Sơn tổ chức 02 hội nghị kinh doanh thương mại, dịch vụ và doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa; Cục Thuế tỉnh và các Chi cục Thuế tổ chức được 24 Hội nghị phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với người nộp thuế thuộc địa bàn quản lý; Cục Hải quan tỉnh và các Chi cục tổ chức 06 hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng hóa. Các cơ quan đã đổi mới phương thức đối thoại với doanh nghiệp kết hợp tăng cường tuyên truyền pháp luật cho doanh nghiệp dưới nhiều hình thức như xây dựng chuyên mục trên trang thông tin của các sở, giải đáp trực tiếp, bằng văn bản.

II. TÌNH HÌNH PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP SAU ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP

1. Về trao đổi, cung cấp và công khai thông tin doanh nghiệp

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư

Với chức năng là đầu mối cung cấp, công khai thông tin đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Sở đã xây dựng báo cáo định kỳ hằng tháng về đăng ký doanh nghiệp gửi đến các sở, ban, ngành liên quan; đồng thời cập nhật thông tin lên Websise của Sở theo địa chỉ <http://www.skhd.t.lạngson.gov.vn>. Các thông tin về đăng ký doanh nghiệp được đăng tải đầy đủ, công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp như: tên doanh nghiệp, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên người đại diện theo pháp luật, ngành nghề kinh doanh,...

Đối với việc phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước khác, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kịp thời cung cấp thông tin về nội dung đăng ký doanh nghiệp theo yêu cầu của các cơ quan, đơn vị (Công an, Hải quan, Tòa án, Thi hành án, Thuế) phục vụ cho công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp. Kết

quả trong năm 2023 đã cung cấp trên 300 lượt thông tin hồ sơ đăng ký doanh nghiệp cho các cơ quan, tổ chức theo yêu cầu.

b) Các cơ quan chức năng liên quan

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ theo Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tại Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND (sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND), các ngành, các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành rà soát và gửi văn bản trong trường hợp phát hiện có doanh nghiệp vi phạm, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp kinh doanh các ngành nghề có điều kiện. Cơ quan quản lý thuế cũng triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách thuế mới và các chính sách hỗ trợ về thuế, phí của Chính phủ nhằm tạo điều kiện tốt nhất theo quy định giúp doanh nghiệp phát triển. Đối với các doanh nghiệp hoạt động theo luật chuyên ngành các cơ quan quản lý định kỳ công khai các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và các điều kiện kinh doanh theo quy định.

Về công khai thông tin, trang thông tin điện tử của các đơn vị¹ đã thường xuyên cập nhật, cung cấp đầy đủ, kịp thời, toàn diện thông tin pháp lý, nhất là các thủ tục hành chính có liên quan đến doanh nghiệp để doanh nghiệp có thể tiếp cận các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật Nhà nước thuận lợi nhất. Các thông tin về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật chuyên ngành cũng được công khai trên các trang thông tin điện tử của mỗi cơ quan, mỗi ngành. Một số cơ sở dữ liệu đối trong một số lĩnh vực chuyên ngành trên địa bàn tỉnh cũng đang được theo dõi quản lý như: xây dựng cơ sở dữ liệu đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải; du lịch, cơ sở y tế tư nhân, triển khai ứng dụng hệ thống xử lý vi phạm hành chính (INS) của Tổng cục Quản lý thị trường.

c) Kết quả thực hiện công khai thông tin về xử lý doanh nghiệp vi phạm pháp luật

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện công khai thông tin về doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về doanh nghiệp trên Trang thông tin của Sở (<http://www.langson.gov.vn/khdt/>); các thông báo vi phạm, quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo giải thể, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp được gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để theo dõi, giải quyết các vấn đề liên quan đến vi phạm của doanh nghiệp.

Đối với công khai thông tin doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp vi phạm quy định pháp luật về thuế của Cục Thuế được công khai rộng rãi

¹Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai xây dựng Cổng thông tin điện tử hỗ trợ doanh nghiệp từ năm 2017 (địa chỉ <http://dnls.langson.gov.vn>), công khai 100% TTHC trên trang thông tin điện tử của Sở (địa chỉ https://stttt.langson.gov.vn/page_tthc), Sở Công Thương cung cấp thông tin cho doanh nghiệp thông qua trang thương mại điện tử (địa chỉ <http://langsontrade.vn>); Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn (địa chỉ <http://sotp.langson.gov.vn>) trích đăng, giới thiệu về các văn bản pháp luật mới của Trung ương và của tỉnh Lạng Sơn; Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải các văn bản pháp lý về lĩnh vực tài nguyên và môi trường lên Website của Sở; Sở Kế hoạch và Đầu tư (<https://sokhdt.langson.gov.vn/>); Cục Thuế tỉnh cập nhật các chính sách thuế mới lên trang thông tin điện tử Cục Thuế tỉnh Lạng Sơn,...

trên các phương tiện thông tin đại chúng và danh sách được gửi đến các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh; thông tin công khai trên trang thông tin điện tử ngành thuế, phương tiện truyền thông đối với các trường hợp cưỡng chế nợ thuế, đình chỉ sử dụng hóa đơn, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng theo quy định của Luật Quản lý thuế và pháp luật liên quan.

Đối với công khai thông tin doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định của pháp luật chuyên ngành của các cơ quan chức năng khác như vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, vi phạm về tài nguyên, môi trường, y tế, giáo dục và đào tạo... được các cơ quan thực hiện đầy đủ, công khai đăng tải thông tin doanh nghiệp trên vi phạm trên website của đơn vị để cung cấp, công khai thông tin cho các cơ quan quản lý nhà nước khác đảm bảo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp.

2. Tình hình phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

a) Kết quả phối hợp, xây dựng và tổ chức thực hiện kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập; Thanh tra tỉnh là cơ quan đầu mối trong việc thống nhất kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp, xử lý việc chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp đảm bảo không xảy ra việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp không quá 01 lần/năm, không gây phiền hà đến doanh nghiệp. Trường hợp do yêu cầu của công tác quản lý nhiều cơ quan tiến hành thanh tra, kiểm tra một doanh nghiệp thì thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành giao một cơ quan chủ trì.

b) Kết quả tổ chức, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh: đã tiến hành thanh tra, kiểm tra 145 cuộc đối với 328 doanh nghiệp (trong đó: số cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch là 117 cuộc; số cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất là 28 cuộc); số doanh nghiệp vi phạm là 61/328 trong số doanh nghiệp được thanh tra kiểm tra; phát hiện sai phạm về kinh tế với số tiền 367,58 triệu đồng; kiến nghị thu hồi số tiền 367,58 triệu đồng; đã thu hồi số tiền 367,58 triệu đồng; các cơ quan thanh tra chuyên ngành đã xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh vực với số tiền nộp ngân sách nhà nước là 1.273,36 triệu đồng.

Đối với các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh: đã thanh tra, kiểm tra đối với 482 doanh nghiệp (trong đó: theo kế hoạch là 324 doanh nghiệp, đột xuất 158 doanh nghiệp) với tổng số tiền vi phạm và truy thu thuế trên 11.493 triệu đồng.

Kết quả thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 cho thấy có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, không xảy ra chồng chéo trong hoạt động thanh tra doanh nghiệp. Kết quả thanh tra, kiểm tra đã yêu cầu các doanh nghiệp chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót, thực hiện đúng quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó đã góp phần

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hạn chế gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp.

3. Trách nhiệm của các cơ quan trong phối hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối tiếp nhận thông tin, yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước liên quan về vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Trong năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xử lý theo quy trình đối với các doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trên hệ thống Hậu kiểm theo yêu cầu của Cơ quan Thuế và Hải quan, cụ thể: đã ra thông báo vi phạm đối với 132 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện; có 111 doanh nghiệp bị thu hồi GCNĐKDN theo yêu cầu cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện giải thể đối với 15 doanh nghiệp bị thu hồi GCNĐKDN.

4. Trách nhiệm của các cơ quan trong phối hợp xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về ngành, nghề kinh doanh có điều kiện

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của ngành, các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, gửi văn bản đến Sở Kế hoạch và Đầu tư trong trường hợp phát hiện có doanh nghiệp vi phạm. Đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật chuyên ngành, các cơ quan quản lý chuyên ngành định kỳ công khai các thông tin về hoạt động sản xuất kinh doanh và các điều kiện kinh doanh.

III. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC VÀ KIẾN NGHỊ

1. Khó khăn, vướng mắc của địa phương trong công tác quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

Nội dung liên thông, cập nhật dữ liệu doanh nghiệp giữa Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và Hệ thống quản lý của cơ quan thuế vẫn còn nhiều bất cập; thông tin chung về doanh nghiệp đã có sự liên thông giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế nhưng chưa tương thích, đồng bộ và cập nhật kịp thời, gây mất thời gian, công sức cho doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục.

Các quy định pháp luật hiện tại đã đơn giản hóa thủ tục và rút ngắn thời gian thành lập doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp chủ động trong quá trình hoạt động kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp. Tuy nhiên, các nội dung về hậu kiểm, xử lý vi phạm của doanh nghiệp chưa được cụ thể, rõ ràng, nhất là đối với những doanh nghiệp vi phạm bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, không làm thủ tục giải thể theo quy định. Nhiều vi phạm của doanh nghiệp chưa có chế tài xử lý hoặc xử lý kéo dài, mức xử lý chưa đủ sức răn đe.

Công tác phối hợp với các ngành, đặc biệt là với cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh như cơ quan Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường trong việc kiểm tra doanh nghiệp sau thành lập vẫn còn nhiều hạn chế nên chưa nắm bắt kịp thời tình

hình hoạt động của các doanh nghiệp. Việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng để tiến hành thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp còn hạn chế.

2. Kiến nghị

Kính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu cơ chế trao đổi thông tin, số liệu về kết quả kinh doanh của doanh nghiệp giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hệ thống thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp với hệ thống quản lý của cơ quan thuế, liên thông cập nhật đầy đủ trạng thái của doanh nghiệp, nhất là đối với các doanh nghiệp vi phạm, bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục hỗ trợ kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Hệ thống giải quyết thủ tục hành chính một cửa điện tử với Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, nâng cấp các hệ thống để mở rộng đối tượng chia sẻ dữ liệu bao gồm cả dữ liệu về doanh nghiệp, đồng thời hỗ trợ kết nối qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia. Tạo điều kiện cho địa phương phục vụ cải cách thủ tục hành chính và quản lý nhà nước về doanh nghiệp, xây dựng nền tảng quản lý doanh nghiệp của tỉnh.

UBND tỉnh Lạng Sơn trân trọng báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Quản lý đăng ký kinh doanh (Bộ KHĐT);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố
- C, PVP UBND tỉnh;
- các phòng CM, Trung tâm Thông tin;
- Lưu: VT, KT (VTD).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đoàn Thanh Sơn